

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. เกษตรจีพาคินซ์ลดราคาปุ๋ยตามน้ำมัน
๒. คลอดโรดแมป ‘ปาล์มน้ำมัน’ วาง ๔ ระยะเพิ่มศักยภาพแข่งขัน – พัฒนาอุตสาหกรรม
๓. บีบปุ๋ย – ยาฆ่าแมลงลดราคา
๔. จี๊ดค่าปุ๋ยตามน้ำมัน
๕. ปีใหม่เร่งปลดหนี้เกษตรกร
๖. ก.เกษตรฯ ผุดงานชิมหม่อน-ชมไหม
๗. ภาพข่าว: ตรวจข้าว
๘. ขายยางจีน ๘๐ ตัน
๙. กาญจนบุรีคึกคักเปิดตลาดเกษตรกร
๑๐. ผู้มาตราฐานสินค้าถั่วฝักยาว เตงเทศ แก้วมังกร
๑๑. ปิดฤดูล่าปลาบึก
๑๒. เตือนประมงไทยล้าหน้าอินโดฯ
๑๓. ชื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

ข่าวสด

โพสต์ทูเดย์

ข่าวสด

ประชาชาติธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

ไทยรัฐ

ประชาชาติธุรกิจ

มติชน

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้สั่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เร่งประเมินต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันตลาดโลก โดยเฉพาะต้นทุนปุ๋ย ที่ได้วัดเทียบจากน้ำมันดิบเมื่อน้ำมันลด คาดต้นทุนผลิตปุ๋ยเคมีต้องลดลง ต้นทุนผลิตของเกษตรกรต้องลดลงเช่นกัน นายเลอศักดิ์ วีระระกุล โฆษกสำนักงาน สศก. กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าเกษตรลดลง คาดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรปรับตัวลดลงเฉลี่ย 9% ของการผลิตสินค้าเกษตรรวมทั้งภาคการผลิตพืชไร่

4 เกษตรฯ จับพาดินชี้ยลดราคา 'ปุ๋ย' ตามน้ำมัน

พืชสวน ปศุสัตว์ ประมง และสินค้าเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้ภาวะที่ราคาน้ำมันมีปรับตัวลดลง มีแนวโน้มเมื่อมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันตลาดโลกลดประมาณ 25% ขณะที่ราคาน้ำมันภายในประเทศลดลงประมาณ 9% สศก. มองว่าราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันลดลงจะส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าเกษตรลดลง รวมถึงราคาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรส่วนใหญ่ผันแปรตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และอาหารสัตว์ ควรจะลดลงตามสัดส่วนของราคาน้ำมัน

หากพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลง เบื้องต้นพบว่าหากต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่เกิดจากน้ำมันลดลง 1% จะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.85% ดังนั้นจะพบว่าหากปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง ราคาน้ำมัน และปัจจัยต้นทุนอื่นๆ ลดลง ย่อมส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นตามมา "การกำหนดราคาปุ๋ย จะเป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน" แม้ว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงในแต่ละช่วงจนถึงปัจจุบันนั้น จะมีผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัว ได้แก่ ไข่ เนื้อ ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และสุกร สำหรับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีสัดส่วนการใช้ต้นทุนเชื้อเพลิงประกอบด้วย 67% สาขาบริการทางการเกษตร 37% สาขาการประมงพืชไร่ 10% ปาล์มน้ำมันและผลไม้ 8%

คลอดโรดแมป‘ปาล์มน้ำมัน’ วาง4ระยะเพิ่มศักยภาพแข่งขัน-พัฒนาอุตสาหกรรม

นายเลอศักดิ์ วีระคุณไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ (Roadmap) 4 สินค้า ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม และร่างยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย โดยอยู่ระหว่างเสนอให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) พิจารณาเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนงานต่อไป

ทั้งนี้สำหรับร่างยุทธศาสตร์ปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 2558-2569 มีเป้าหมายขยายพื้นที่ปลูกปีละ 2.5 แสนไร่ รวม 3 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นจาก 4.5 ล้านไร่ ในปี 2558 เป็น 7.5 ล้านไร่ ในปี 2569 ปลูกทดแทนสวนเก่าปีละ 3 หมื่นไร่ รวม 3.6 แสนไร่ ภายในปี 2569 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก 3.20 ตัน เป็น 3.50 ตัน ภายในปี 2569 และเพิ่มอัตราน้ำมัน (OER) เฉลี่ยจาก 17% เป็น 20% ภายในปี 2569

ส่วนด้านอุปสงค์ ได้ตั้ง การใช้ น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 1.02 ล้านตัน ในปี 2558 เป็น 1.36 ล้านตัน ในปี 2569 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี การใช้ น้ำมันปาล์มเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจาก 1.32 ล้านตัน ในปี 2558 เป็น 2.60 ล้านตัน ในปี 2569 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี และการรักษา ระดับการส่งออกน้ำมันปาล์มที่ 3-7 แสนตัน ต่อปี

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย การบริหารจัดการสต็อกเพื่อรักษาระดับราคา การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกร การนำมาตรฐานปาล์มน้ำมันมาบังคับใช้ ระยะสั้น 1-3 ปี ประกอบด้วย การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการราคา การผลักดันให้เกิดมาตรฐานน้ำมันปาล์ม ASPO (ASEAN Sustainable Palm Oil: ASPO) การผลักดันพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน และการวิจัยพัฒนา

ระยะปานกลาง 3-5 ปี ประกอบด้วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม การจัดทำระบบโลจิสติกส์ และระยะยาว 5-12 ปี ประกอบด้วย การใช้มาตรฐาน ASPO การพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปปาล์มน้ำมันประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรม Oleochemical

บีบบัวย-ยาฆ่าแมลงลดราคา

เกษตรกรเร่งเจรจาพาณิชย์เข้าดูแลสินค้า

ปรับตามน้ำมันเชื้อต้นทุน-ค่าขนส่งร่วง8%

โพลทูเดย์ เกษตรกร กัดต้นพาณิชย์ พิจารณาลดราคาปุ๋ย ยาฆ่าแมลงหลัง น้ำมันโลกร่วง มั่นใจต้นทุน-ขนส่งลด 8% นายปิณฑุพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคาน้ำมัน ที่ลดลงมากถือว่าส่งผลดีต่อภาคเกษตรของไทย เพราะค่าใช้จ่ายต่อไร่จะลดลง สำหรับ ราคาปุ๋ยจะมีการปรับราคาลดลงหรือไม่ นั้น กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งหารือกับผู้ บริหารกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลราคาขาย ปุ๋ยให้พิจารณาในเรื่องนี้

“ส่วนตัวแล้วเห็นว่า เมื่อราคาน้ำมัน ลดลงมาเหลือเกือบ 50 เหรียญสหรัฐ/ บาร์เรล ราคาปุ๋ยน่าจะจะมีการปรับลดลง ด้วย” รว.เกษตรฯ กล่าว

นายเลอศักดิ์ ธีวระกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า แนวโน้มราคาน้ำมันที่ลดลงมาในขณะนี้ จะส่งผลดีต่อภาคเกษตรอย่างมาก โดยเบื้องต้นคาดว่าจะทำให้ ต้นทุนและค่าขนส่งทางการเกษตรลดลง ประมาณ 8% ของการผลิตสินค้าทั้งภาค การผลิตพืชไร่ ปศุสัตว์ ประมง เนื่องจาก ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่จะผันแปรตาม ราคาน้ำมันในตลาดโลก

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า เมื่อต้นทุน น้ำมันลดลง 1% จะทำให้รายได้ของ เกษตรกรเพิ่มขึ้น 0.85%

“หากราคาน้ำมันลดลง สศก.เห็นว่า ราคาปุ๋ยเคมีเกษตร รวมถึงยาปราบศัตรู พืช ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ ควรจะ ต้องลดลงด้วยตามสัดส่วนราคาน้ำมัน ที่ลดลง ขณะนี้ราคาน้ำมันในประเทศ ลดลงประมาณ 9% ในขณะที่ราคา น้ำมันโลกลดลง 25% เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมต่อเกษตรกร สินค้าในกลุ่ม ดังกล่าวควรจะต้องมีการปรับตัวลดลง ด้วย จึงจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในภาวะที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ” เลขา ธิการ สศก. กล่าว

เลขาธิการ สศก.ระบุว่า แม้ว่าราคา น้ำมันปรับตัวลดลง แต่ราคาสินค้าเกษตร หลายตัวยังทรงตัว เช่น ไข่ไก่ กุ้ง ชาวแวนาโม แต่สินค้า เช่น ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ สับปรตโรงงาน มีแนวโน้มราคาสูง ขึ้น จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สินค้าเกษตรที่มีสัดส่วนการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า ภาคเกษตรในสาขา ประมงมีต้นทุนมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 67% พืชไร่ 37% ปาล์มน้ำมัน 10% และผลไม้ 8%

เลขาธิการ สศก.ระบุว่า เมื่อต้นทุน ลดลงเป็นโอกาสที่ภาคเกษตรจะเร่งพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า และเมื่อภาคเกษตรใช้น้ำมันมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงด้าน พลังงาน ควรมีการเตรียมความพร้อมใน การเพิ่มพื้นที่พืชพลังงานด้วย ทั้งมัน สำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน เพื่อผลิตเป็น เอทานอลและไบโอดีเซล รองรับความ มั่นคงด้านพลังงานในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะ ดูแลต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้ปรับลดลงสอดคล้องกับราคาน้ำมัน ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ชั้นปฐมในตลาดโลกที่ลดลง รวมทั้งการ อ่อนค่าของเงิน โดยเฉพาะราคาปุ๋ย

เคมีภัณฑ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร สำหรับรายได้ภาคเกษตรในปี 2557 ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวเนื่องจากราคาสินค้า เกษตรที่ยังอยู่ในภาวะซบเซา และการลดลงของแรงส่งจากการใช้จ่ายทางตรงเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรระยะสั้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ดัชนีราคาสินค้า เกษตรลดลง 5% และรายได้เกษตรกรลด ลง 2.6% ตามการลดลงของราคาสินค้า เกษตรที่สำคัญๆ โดยเฉพาะข้าวที่ลดลง 14.8% ยางพาราลดลง 22.4% มัน สำปะหลังลดลง 3.4%

ก่อนหน้านี้ นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวไว้ว่า ราคา ปุ๋ยเคมีในขณะนี้ จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงต้น ปีหน้า ■

จับลดค่าปุ๋ยตามน้ำมัน

นายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ กล่าวว่า สังกการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เร่งประเมินต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่อาจปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยเฉพาะต้นทุนปุ๋ย ที่นับเข้าแม่ปุ๋ยเป็นวัตถุดิบจากน้ำมันดิบ เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงคาดว่าต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเคมีก็ต้องลดลงด้วย จึงเชื่อว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรย่อมลดลง

นายเลอศักดิ์ วิวัชรบุตร ไพบุตย์ เชาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าเกษตรลดลง คาดว่าต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรปรับตัวลดลงเฉลี่ยประมาณ 8% ของการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งภาคการผลิตพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ ประมง และสินค้าเกษตรอื่นๆ

มองว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะส่งผลให้ต้นทุน ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และอาหารสัตว์ ควรจะลดลงด้วยตามสัดส่วนของราคาน้ำมัน ส่วนการกำหนดราคาปุ๋ยเป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ปีใหม่เร่งปลดหนี้เกษตรกร

ทวงปัญหาลามากระบอเอสเอ็มอีชิมยาว กสอ.ทุ่ม800ล้านพัฒนาผู้ประกอบการ

A2

โพสต์ทูเดย์ ▶ รอนายกา เคาะปลดหนี้เกษตรกร ม.ค.นี้ ทวงปัญหาลามาเอสเอ็มอีชิมยาว เร่งอัดงบช่วย

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการหารือร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นายบิณฑิต ทัตบุญญ ฒ ออยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับปัญหาหนี้สินเกษตรกร ทุกคนเห็นตรงกันว่าควรเร่งปลดหนี้เกษตรกร โดยคาดว่าจะกลางเดือน ม.ค. 2558 จะได้

ข้อยุติถึงมาตรการที่จะออกมาช่วย หาก นายกรัฐมนตรีเห็นด้วยจะต้องตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ 1 กองทุน เพื่อดูแลหนี้ทั้งหมดของเกษตรกร

“หากรัฐบาลนี้แก้ไขจะเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับเกษตรกร ซึ่งเมื่อเกษตรกรมีกำลังใจและทำมาหากิน จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาค” นายอำนาจกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) พบว่าหนี้สินของเกษตรกรที่มีอยู่กับกองทุน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุน ส.ป.ก. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีมูลหนี้ 9,000 ล้านบาท เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 42% หนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 7.9 หมื่นล้านบาท เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 35% และหนี้เกษตรกรที่มีอยู่กับสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร 1.1 แสนล้านบาท เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 22%

นายอาทิตย์ วุฒิบะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า มีความกังวลต่อสถานการณ์ในปี 2558 ที่

จะมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบต่อเอสเอ็มอี โดยเฉพาะสถานการณ์ที่สินค้าเกษตรราคาคงต่ำ ทั้งข้าว ยางพารา น้ำมัน มันสำปะหลัง ที่จะดูดกำลังซื้อในประเทศลง ซึ่งเอสเอ็มอีส่วนใหญ่จาก 2.7 ล้านรายพึ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นต้องติดตามว่ามาตรการต่างๆ ของรัฐบาลจะทำให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเพียงใด

ทั้งนี้ ในปี 2558 กสอ.มุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงกลุ่มที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับงบดำเนินการ 807 ล้านบาท พัฒนากิจการรวม 5,972 แห่ง ผู้ประกอบการ 10,050 ราย พัฒนาไอทีอุป 350 กลุ่ม เป็นต้น ■

ก.เกษตรฯผุดงาน ชิมหม่อน-ชมไหม

๖ กระทรวงเกษตรฯ - นางสุตารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการ “เกษตรกรได้รับประชาชนได้รู้ คืบความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยเปิดสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี มีจัดกิจกรรม “ชิมหม่อน ชมไหมไทย ฟันบ้าน สืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย” ให้เกษตรกรและผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจร

นางสุตารัตน์กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนม.ค.2558 จะจัดขึ้นที่ จ.อุทัยธานี สกลนคร และศรีสะเกษ



ตรวจข้าว - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบิตพงษ์ หึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต.นาโถ่ อ.กุศุม จ.ยโสธร เพื่อทราบสถานการณ์การผลิตและราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 5

ขายยางจีน 80 ตัน

ศิริ นายสาย อัครคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมาคมได้ส่งออกยางพาราของกลุ่มสวนยางภาคเหนือ 80 ตัน แยกเป็นยางแท่ง 50 ตัน ราคา กิโลกรัมละ 48 บาท และยางเคอร์รี่ จำนวน 30 ตัน ราคา กิโลกรัมละ 30 บาท ขายให้แก่ประเทศจีนผ่านทางท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย

ซึ่งในอนาคตจะส่งผลดีต่อชาวสวนยางภาคเหนือ

กาญจนบุรีคึกคักเปิดตลาดเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการบริโภคในท้องถิ่น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) โดยมีนายพิจิตร ชีระเสถียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการจัดทำโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ขึ้น ณ บริเวณศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรงมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเพื่อเป็นแหล่งสินค้าคุณภาพของผู้บริโภคและเป็นการส่งเสริมการบริโภคในท้องถิ่น โดยภายในงานได้มีเกษตรกรและผู้ผลิตจำนวน 32 ร้าน นำสินค้ามาจำหน่าย มากมาย อาทิ พืช ผัก ผลไม้ ข้าว ผลิตภัณฑ์ประมง

ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดตลาดนัดเกษตรกรในครั้งแรกและต่อไปจะมีการจัดตลาดนัดเกษตรกรขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

นายวันชัย กล่าวว่า การจัดโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer) จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้เป็นการพบปะกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเหลือและเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการ

เพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรอีกด้วย อีกด้านหนึ่ง ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 ให้แก่สถานประกอบกิจการ ๑ แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับผลตรวจสอบคัดเลือกมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ สถานประกอบกิจการ ๑ แห่ง ประกอบด้วย 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนท่าทุ่งนา 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ 4. บริษัทไทยเคมเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 (กาญจนบุรี) 6. บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด 7. บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด 8. บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด กาญจนบุรี และ 9. บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด.



พิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้มาตรฐานสินค้า'ถั่วฝักยาว แดงเทศ แก้วมังกร'

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ถั่วฝักยาว แดงเทศ และแก้วมังกร ถือเป็นพืชที่มีความสำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยถั่วฝักยาวสามารถปลูกได้ทั่วประเทศทุกภูมิภาคของไทย ในส่วนของ แดงเทศนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตแดงเทศหลายชนิด ได้แก่ แคนตาลูป เมล่อนผิวตาข่าย และเมล่อนผิวเรียบ โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระแก้ว และนครราชสีมา ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ

สำหรับการผลิตแก้วมังกรของไทย มีการปลูกเป็นการค้ามาประมาณ 10-12 ปี ถือเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง และมีการส่งออกไปยังอินเดีย ซาอุดีอาระเบีย นอร์เวย์ และอิตาลี

ดังนั้น มกอช.จึงได้จัดทำร่าง มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องถั่วฝักยาว แดงเทศ และแก้วมังกร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตร ทั้งยังใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงทางการค้า เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้านำเข้า พร้อมรองรับการเปิดตลาดเสรีนำเข้าสินค้าเกษตร จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2558

ปลาฤดูล่าปลาปัก : วันที่ 20 ธ.ค. น.ส.ศิริ
วัดสว่าง หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด
เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ขณะนี้สิ้นสุด
เทศกาลล่าปลาปักเขื่อนแก่งกระจานปี 2557 แล้ว
และได้ให้ชาวประมงเก็บอวนคัดปลาขึ้นจากน้ำหาก
มีปลาปักติดอวนอีกจะต้องมอบให้นักวิจัยชาวญี่ปุ่น
ฝั่งชิฟแล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ หลังสิ้นสุด
ฤดูล่าปลาปักในปีนี้ หากพรานปลาปักยังล่าปลาต่อไป
และถูกจับได้ จะถูกปรับตัวละ 2,000 บาท ด้านนาย
วิเชียร ยอดสินธุ์ อายุ 32 ปี พรานปลาปักกล่าวว่า
ปีนี้ได้ปลาปักเพศผู้ น้ำหนัก 120 กก. เป็นตัวแรก
และตัวสุดท้าย นับเป็นปลาปักตัวที่ 25 จากจำนวน
ทั้งหมดที่ชาวประมงล่าได้ในเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่ง
ปลาปักที่จับได้มีผู้ขอซื้อไปเลี้ยงแล้ว.



ประมงไทยป่วน - เรือประมงไทยที่ลักลอบเข้าไปทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ถูกจับกุมไปแล้ว 10 ลำ ขณะนี้รัฐบาลชุดใหม่ของอินโดฯกำลังรื้อระบบสัมปทาน จับสัตว์น้ำ

เดือนประมงไทยล่าน่านน้ำอินโดฯ

15

นายภูเบศ จันทินิมี ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลอินโดนีเซียชุดใหม่อยู่ระหว่างการจัดระเบียบภาคการประมง จึงมีการจับกุมเรือประมงไทยที่เข้าไปจับสัตว์น้ำทะเลในขณะนั้น ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนไปถึงผู้ประกอบการเรือประมงของไทยว่า ขอให้อยู่ในกรอบกฎหมายและมีตรระวังการล่องลำเข้าไปในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซียด้วย

"เรือประมงของไทยที่เข้าไปจับสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะได้สัมปทานจากรัฐบาลอินโดนีเซียอยู่แล้ว โดยมีเรือไม่ต่ำกว่า 400-500 ลำ และยังมีเรือจากประเทศจีนอีก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เรือล่องลำเข้าไปเพราะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกำหนดเขตที่ชัดเจนต่อไป"

สำหรับสถานการณ์ประมงไทยขณะนี้พบว่าสินค้าสัตว์น้ำบางชนิดราคาตกต่ำลงประมาณ 10-20% ขณะเดียวกันยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่วนกรณี

ที่ทางการไทยจะให้แรงงานจากเรือนจำที่เป็นนักโทษคดีเตนมาเป็นแรงงานประมงนั้น ทางสมาคมยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่

ด้านนายประพร เอกอุรุ นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อินโดนีเซียได้ใช้มาตรการจับกุมเรือประมงที่ลักลอบเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียโดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ถูกจับกุมไปแล้วจำนวน 10 ลำ และขณะนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้ยกเลิกตัวประมง มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายประมงใหม่ และยังไม่มีการกำหนดแนวทางให้เรือประมงต่างชาติเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งจัดระเบียบและมั่นนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้เรือประมงไทยเข้าไปทำประมงได้ตามปกติ เพราะหากยังยึดเยื้อต่อไปจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงไทยทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเรือประมง แปรรูปสัตว์น้ำ และพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่อาจจะขาดแคลนวัตถุดิบสัตว์น้ำทะเล

●ซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก ๒๖

ฉะเชิงเทรา - นายสมชัย ชีระวงศ์สกุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก ระหว่างวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรากับบริษัทผู้ส่งออก 4 บริษัท รวมผลผลิตประมาณ 800 ตัน ที่โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมืองฉะเชิงเทรา